

Đà Nẵng vào top điểm đến châu Á năm 2024 của Condé Nast Traveller

17:36 21/11/2023

Tác giả: Đang cập nhật

Tạp chí du lịch danh tiếng của Mỹ Condé Nast Traveller công bố loạt danh sách những điểm phải đến trên khắp thế giới vào năm 2024, trong đó Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top châu Á.

Ngày 15/11, tạp chí du lịch danh tiếng hàng đầu thế giới Condé Nast Traveller đã công bố một loạt danh sách những điểm đến tốt nhất trên khắp thế giới để ghé thăm vào năm 2024. Trong danh sách của châu Á, Đà Nẵng là đại diện duy nhất của Việt Nam lọt top, bên cạnh những điểm đến nổi tiếng như Chinatown tại Bangkok (Thái Lan), thung lũng Kathmandu (Nepal), Con đường Tơ lụa ở Uzbekistan, Singapore, Mông Cổ, Sri Lanka...

Để lọt vào danh sách này, Đà Nẵng đã vượt qua nhiều tiêu chí khắt khe của đội ngũ biên tập Condé Nast Traveller, đặc biệt trong đó là dấu ấn của điểm đến vào năm 2024, như Sri Lanka đang vượt qua khủng hoảng kinh tế một cách mạnh mẽ, còn Mông Cổ thì nới lỏng các hạn chế về thị thực... “Sau thời gian dỡ bỏ dần các hạn chế đi lại và đóng cửa biên giới vì đại dịch, châu Á đã quay trở lại đón khách du lịch, tươi sáng hơn, táo bạo hơn và tham vọng hơn bao giờ hết. Châu lục này mong muốn nhắc nhở các du khách quốc tế về những gì họ có thể bỏ lỡ”, tạp chí Mỹ nhận định.



Cầu Vàng - một trong những công trình du lịch nổi tiếng nhất của Đà Nẵng_Ảnh: CLB Nhiếp ảnh Đà Nẵng

Sử dụng ảnh Cầu Vàng - một trong những biểu tượng của du lịch Việt Nam và thế giới để minh họa cho Đà Nẵng, Condé Nast Traveller gọi thủ phủ của miền Trung là “thành phố của những cây cầu”.

Nằm ở độ cao khoảng 1.414 m so với mực nước biển, Cầu Vàng thuộc khu du lịch Sun World Ba Na Hills, gồm 8 nhịp cầu và dài khoảng 150m trên dãy Trường Sơn, nhìn ra Biển Đông và thành phố Đà Nẵng. Từ khi ra mắt, Cầu Vàng đã tạo nên một hiện tượng truyền thông của thế giới, khi nằm trong top đầu danh sách "100 điểm đến tuyệt vời nhất thế giới năm 2018" chỉ sau hai tháng ra mắt. Nhật báo nổi tiếng nước Anh, Guardian, đã vinh danh cầu Vàng trong "Top 10 cây cầu có kiến trúc độc đáo và đẹp nhất thế giới".

Kể từ khi ra mắt, Cầu Vàng vẫn luôn “giữ lửa” và không ngừng xuất hiện trên truyền thông quốc tế. Tháng 6/2023, tờ Luxebook của Ấn Độ ca ngợi đây là công trình mang tính biểu tượng thế giới. Tờ Independent nổi tiếng của Anh liệt kê Cầu Vàng trong danh sách 14 cây cầu ngoạn mục nhất thế giới. Mới đây nhất, trang Bored Panda nhận định hình ảnh của Đà Nẵng hiện nay “đồng nghĩa” với Cầu Vàng trong mắt khách quốc tế và “không quá lời” khi nói rằng Cầu Vàng đã đưa Đà Nẵng lên bản đồ du lịch của hàng trăm triệu du khách trên khắp châu Á và hơn thế nữa.



Du khách thưởng thức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng DIFF 2023 từ Cầu Rồng_Ảnh: Kim Liên

Ngoài việc sở hữu nhiều cây cầu độc đáo như Cầu Vàng, Cầu Rồng, Cầu Sông Hàn... Đà Nẵng cũng chính là một “cây cầu” kết nối với phố cổ Hội An và cố đô Huế. “Một thành phố biển hiện đại, nằm giữa hàng chục địa điểm di sản được UNESCO công nhận ở miền Trung Việt Nam”, Condé Nast Traveller mô tả.

Tạp chí Mỹ cũng nhận định Đà Nẵng là ví dụ thành công lớn thời hậu Covid-19 tại Châu Á, khi ghi nhận lượng khách quốc tế đến đây vào năm 2023 vượt con số trước đại dịch, với sự góp sức của nhiều đường bay mới mở từ khắp các nơi trên thế giới. Cao điểm là vào tháng 6, hơn 150 chuyến bay hàng ngày đã chở du khách tới thành phố sông Hàn để thưởng thức Lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng – DIFF 2023 đầy mãn nhãn.

Một trong những điểm đến tại Đà Nẵng được Condé Nast Traveller gợi ý là bán đảo Sơn Trà, nơi có tượng Phật Quán Thế Âm cao bằng tòa nhà 17 tầng và loài voọc chà vá chân nâu có nguy cơ tuyệt chủng. Condé Nast Traveller cũng nhắc tới Đà Nẵng như một điểm đến tập trung nhiều khu nghỉ

dưỡng sang trọng của các tập đoàn khách sạn hàng đầu thế giới.



Khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort tại bán đảo Sơn Trà, Đà Nẵng

Trên bán đảo Sơn Trà, khu nghỉ dưỡng InterContinental Danang Sun Peninsula Resort của tập đoàn Sun Group cũng là một gợi ý của Condé Nast Traveller, khi vừa ra mắt club lounge mới, hạng villa mới và spa với ý tưởng mới trong dịp kỷ niệm 10 năm khai trương. Nhiều năm qua, khu nghỉ dưỡng này không chỉ là niềm tự hào của Đà Nẵng, mà còn là một trong số những biểu tượng nghỉ dưỡng của Việt Nam cũng như khu vực và thế giới.

Mới đây nhất tại giải thưởng Destination Deluxe Awards 2023, InterContinental Danang Sun Peninsula Resort cũng tiếp tục nối dài danh sách các giải thưởng cao quý của mình, khi chiến thắng hạng mục “Phương pháp trị liệu toàn diện của năm” (Holistic Treatment of the Year) cho trải nghiệm ấn tượng tại Mi Sol Spa.

Hà Lê

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/index.php/da-nang-vaio-top-diem-den-chau-a-nam-2024-cua-conde-nast-traveller>